

Nghệ thuật “sai” chồng làm việc nhà



Kích thước văn bảnIn trang này Gửi tin qua Email

Đừng ngồi đó than thở “Sao chồng tôi chẳng bao giờ nhúng tay làm việc nhà. “Sai” chồng làm việc nhà cũng cần có nghệ thuật đấy.



Nhiều bà vợ trong lúc tám chuyện với bạn bè thường kêu chồng lười chầy thây, đi làm về là nằm dài cầm điện thoại mặc vợ cơm nước, con cái. Thật ra chồng chăm hay lười phần lớn... do vợ. Dưới đây là một vài chiêu mách nhỏ cho chị em:

Đừng lảm lòi

Đàn ông luôn lý luận vợ không phải là sếp, càng không phải là mẹ nên tốt nhất là bạn đừng có phê phán họ suốt ngày. Nếu nói nhiều, các ông sẽ càng chai lì, không chịu làm việc.

Dùng chiêu “nước chảy đá mòn”

Thế chân cho những lời cần nhần, tức giận là lời mật ngọt thường xuyên và đều đặn. Đàn ông được ví như những đứa trẻ mới lớn, nếu thường xuyên nghe những lời yêu thương từ phái đẹp, các chàng sẽ không còn lý do gì mà từ chối, đành “rắm rắp” nghe lời. Dịu dàng và nhẹ nhàng là “vũ khí” vô cùng lợi hại của chị em để chiếm lĩnh trái tim thậm chí cả suy nghĩ của chàng.

Sai có nghề có nghề

Chị em hãy “che đậy” hành động “chỉ tay” của mình trong những thứ được gọi là “làm cùng cho vui”, “việc này không muốn người khác động vào”, hoặc “biết là anh rành lắm em mới nhờ...”. “tiện đường”, “tiện tay”, “nhân thể lên trên đó”, “một công ở dưới này”, hay “làm cùng một thể cho bồ...”.

Chỉ việc cụ thể

Đặc điểm của đàn ông là không thích nghe nói dài vì thế bạn yêu cầu càng ngắn gọn càng tốt. Thí dụ: “Anh quét hộ em cái nhà nhé!”. Không nên nói kiểu ca cẩm: “Ai đến nhà mình người ta phát khiếp lên được, cứ như là cái chợ, vừa thu dọn xong lại bày ra. Con thì vứt đồ chơi khắp nhà, bố thì cứ ngồi đấy, còn bao nhiêu việc chưa làm. Sao anh không đứng dậy quét nhà đi!”.

Biết hạ thấp tiêu chuẩn

Khi chuyển giao công việc nhà cho chồng, bạn nên biết cách chấp nhận rằng, anh ấy làm sẽ không hoàn hảo. Chẳng hạn nếu phải lau nhà, anh sẽ bỏ qua vài chỗ không lau. Hay khi ông đã “sắn tay áo” và bắt đầu sửa điện thì đừng đứng nhìn và hỏi “Liệu anh có sửa được không, đường ống nước hồng nặng đấy!”,” Hay mình mời thợ về sửa?” Hãy tin tưởng chồng và vui vẻ chấp nhận thành quả của anh ấy dù cho có thế nào. Có thể lần này anh ấy đã lau nhà có vài chỗ chưa sạch theo ý bạn nhưng điều quan trọng là bạn “chấp nhận được”. Vài lần như thế anh ấy sẽ có thói quen tốt và làm tốt hơn.

Khen càng nhiều, chàng càng đắc ý

Khi chàng đã hoàn thành thì đừng kiếm lời khen ngợi, nói lời ngọt ngào, nịnh nọt chồng cũng được khi anh ấy đã giúp bạn việc nhà. Bản chất đàn ông là hiếu thắng, bạn hãy giúp chồng tìm thấy “chiến công” ngay trong việc gia đình. Sao cho anh ấy cảm thấy luôn đứng ở vị trí “số một”. Khéo nhất, tài nhất, làm cái gì cũng nhất. Chứ đừng xếp anh ấy vào hàng thứ hai, sau bạn. “Có tay anh có khác, nhà sạch hẳn” hay “Ông xã nấu cơm ngon quá, em chỉ thích cơm anh nấu thôi”... Nam giới rất thích được khen, nhận được càng nhiều lời tán dương, họ càng lầy nó làm kiêu hãnh và sẽ “thể hiện” tốt hơn ở những lần tiếp theo.